

# TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC HỌC SINH TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhân dịp hướng đến kỉ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11

*Thầy giáo: Trần Trọng Phương, Tổ Sử - GDCD*

Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức **thượng tôn pháp luật** cho mọi người trong xã hội, trong đó học sinh (HS) là đối tượng rất cần được tuyên truyền giáo dục về pháp luật.



Đại úy Vũ Thành Long – CB Đội CSGT CA thành phố Kon Tum

Nhằm nâng cao nhận thức về Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), đưa kiến thức pháp luật vào trường học để giáo dục HS ý thức thượng tôn pháp luật. Tăng cường ý thức và kỹ năng thực hiện quy định của pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) khi tham gia giao thông.

Sáng ngày 06/11/2023, Trường THPT Kon Tum đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về ATGT bằng hình thức lồng ghép vào tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

Tham gia có 100 CB-GV-NV và 1404 học sinh nhà trường.

Buổi tuyên truyền đã được Đại úy Vũ Thành Long Long – Cán bộ Đội CSGT Công an Thành phố Kon Tum giới thiệu 07 vấn đề cơ bản của pháp luật để HS biết, hiểu

và cần thực hiện khi tham gia giao thông gồm:

*Thứ nhất:* Số liệu tai nạn giao thông xảy ra 2022 (số người chết/năm). So sánh số liệu với các năm trước để thấy rõ mức độ tăng giảm.

*Thứ hai:* Mục đích của việc lập Biên bản vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về luật và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông.

*Thứ ba :* Làm rõ nguyên nhân của việc vi phạm các quy định về an toàn giao thông phổ biến là ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông.

*Thứ tư:* Một bộ phận cha mẹ học sinh chưa thực sự quan tâm sâu sát đến việc tham gia giao thông của con em và chưa thấy được nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất là cao như giao phương tiện cho con sử dụng khi chưa đảm bảo quy định của pháp luật.

*Thứ năm:* Lưu ý cho HS về việc trước khi lấy xe ra đường tham gia giao thông hãy dừng lại 1 phút để kiểm tra lại các loại giấy tờ cần mang theo và xác định đã đủ điều kiện để khiển xe hay chưa.

*Thứ sáu:* Lưu ý cho HS về các hành vi vi phạm các quy định khi tham gia giao thông, các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây tai nạn khi tham gia giao thông.

*Thứ bảy:* Lưu ý cho HS về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ mới nhất hiện nay là theo **Nghị định 123/2021/NĐ-CP** có hiệu lực từ 28/12/2021 thì mức xử phạt rất nặng (nêu các lỗi và mức phạt cụ thể để HS biết).

Cuối buổi tuyên truyền, đại úy Vũ Thành Long đã đưa ra các câu hỏi thực tế để đánh giá hiểu biết của học sinh về việc nắm bắt luật giao thông.

Trên cơ sở những điều đã được học, được nghe, được trải nghiệm và nhận thức về sự cần thiết phải thực hiện quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, tất cả học sinh Trường THPT Kon Tum cam kết tuân thủ các quy định về ATGT.